

Source :

ผู้จัดการรายวัน

60153678

Date : 2 พ.ค. 2560

Page :

4

No :

## “สอน.” คลอดแผนลอยตัวน้ำตาลต.ค. ธ.ค. เดินหน้าปฏิบัติยันตลาดโลกเอื้อ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สอน.” เผยแผนลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตลอดได้ ต.ค. นี้เพื่อนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายใน ธ.ค. นี้แน่นอนเหตุเป็นจังหวะที่ราคาตลาดโลกจะเอื้อเพราะไม่ต่ำและสูงจนเกินไป ย้ายกลไกระบบโควตา ก.ข.ค. แต่มีแนวทางการสต็อกเพื่อป้องกันการขาดแคลน

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของการแก้และปรับกฎหมายต่างๆ รองรับซึ่งการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยคาดว่าจะขึ้นตอนต่างๆ ที่จะเดินหน้าจะสรุปได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และนำไปสู่การลอยตัวราคาได้ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหีบอ้อยปี 2560/61

“ลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเป็นไปตามแนวทางการเจรจากับบราซิล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวหาไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจึงนำมาสู่การเจรจาเพื่อไม่ให้นำไปสู่การฟ้องร้องซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ก็เห็นชอบในหลักการไปแล้วที่จะปรับโครงสร้างนำไปสู่การลอยตัวซึ่งก็คิดว่าในช่วงนี้จังหวะราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพราะราคาไม่ได้สูงหรือต่ำมากนัก” นายสมศักดิ์กล่าว

สำหรับหลักการนำไปสู่การลอยตัวจะต้องยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทรายที่เดิมกำหนดไว้เป็นน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) น้ำตาลทรายดิบส่งออก 8 แสนตัน (โควตา ข.) น้ำตาลทรายส่งออกส่วนที่เหลือจากโควตา ก. และ ข. (โควตา ค.) โดยแนวทางดังกล่าวเพื่อป้องกันการขาดแคลนบริโภคในประเทศจะมีกติกากำหนดให้โรงงานน้ำตาลทรายต้องสต็อกน้ำตาลทรายขาวไว้รองรับให้ได้ทุก 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปส่งออกหมดซึ่งหากขายออกไปโดยทำให้ขาดแคลนจะมีโทษ

ทั้งนี้ ระบบโควตาดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่ทำให้น้ำตาลทรายขาดแคลนเพราะปัญหาที่ผ่านมาราคาน้ำตาลทรายไม่สอดคล้องกับตลาดโลกเมื่อราคาน้ำตาลต่างประเทศสูงกว่าก็จะทำให้เกิดการไหลออก และหากราคาในประเทศสูงกว่าก็จะทำให้ราคาไหลเข้าเมื่อราคาใกล้เคียงตลาดโลกปัญหานี้ก็จะสร้างความสมดุลมากขึ้น และการลอยตัวก็จะนำไปสู่ระบบการซื้อขายที่เสรีกลไกการค้าเสรีก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.